

สพม.14 เดินหน้าปลูกจิตสำนึกสร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสา

☛ นำเสนอเมื่อ 4 พ.ย. 2561

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2561) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มอบหมายให้นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเยาวชนจิตอาสา ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา



นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 กล่าวในโอกาสเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติก ซึ่ง การลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม ถุงพลาสติกในโรงเรียนและชุมชน เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของสถานศึกษา ที่จะต้องปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนักและมีความรับผิดชอบ ในการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรในอนาคต ซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้นำให้เกิดสิ่งนี้ได้จะต้องมีความรู้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้นำเยาวชน การวางแผนและออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน รวมถึงการฝึกให้นักเรียนมีทักษะการนำเสนอ และการเป็นผู้จัดการเรียนรู้, การจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาวิทยากรแกนนำเยาวชนจิตอาสาให้มีความชำนาญ ครอบคลุมการจัดกิจกรรมก่อนการเข้าค่ายโครงการจิตอาสา ลดละเลิกใช้ภาชนะโฟม ถุงพลาสติกในโรงเรียนและชุมชนในโอกาสต่อไป

นางจันทนา ช่วยชนะ ศึกษาพิเศษฯ ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า

เนื่องจากสภาวะการณ์การใช้ถุงพลาสติกทั่วโลก กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต กระทรวงศึกษาธิการจึงรณรงค์ให้มีการเสริมสร้างความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติก เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปบอกต่อกับพ่อแม่ผู้ปกครองและคนในครอบครัว ซึ่งจะส่งผลต่อการลดใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างวินัยให้กับเยาวชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนไปยังทุกโรงเรียนในสังกัดช่วยกันรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก และแสดงให้เห็นว่าการทำความดีเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่น่า ยกย่อง น่าภาคภูมิใจ

นำไปสู่การยึดถือเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป โดยในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการพัฒนาครูในสังกัด เพื่อเป็นวิทยากรในการจัดค่ายเยาวชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึก เลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอน ผูกทักษะการนำเสนอ วางแผน ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้นำเยาวชนได้

ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จาก 27 โรงเรียน จำนวน 43 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ได้รับเกียรติจากคุณวงเดือน สุวรรณศิริ นักวิชาการศึกษานาฏการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม